



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒	นางสาวเปมิกา แก้ววะดี	
๔	นายสุระศักดิ์ คุณขุนทด	
๗	นางสาวเรณิแพ ศักดิ์แสง	
๑๐	นางกนกอร อรรถวิษระธาดา	
๑๒	นางสาวกัญญารัตน์ ขาญนอก	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ข. หลักฐาน เอกสาร ที่ผู้เข้าสอบต้องนำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบแข่งขันที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐาน เอกสาร ตามข้อ ข. ไปแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไปรายงานตัวพ้นจากเวลาที่กำหนดไว้ อาจถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ

๔. การเข้า...

๔. การเข้าสอบจะให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่กำหนด แล้วเข้าสอบตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๕. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการสอบมีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกได้ เมื่อเสร็จการสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือมีเจตนาทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา <http://www.dltkorat.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปิยะ โยมา)
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา